



วรุฒม์
ธรรมวารานุคุปต์

SSP ที่มุ่งการลงทุน 500 ล.

■ ฮับโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW ■ ลุย COD ญี่ปุ่น-เวียดนาม

นิวส์ คอนเน็กซ์ – SSP อนุมัติงบ 500 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 MW คาดรับรู้อย่างได้ทันที หวัง IRR 10% พร้อมเดินหน้า COD โรงไฟฟ้าญี่ปุ่นขนาด 20 MW และเวียดนามขนาด 48 MW ตามแผน

นายวรุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SSP เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ (MW) [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

SCBS ชี้กลยุทธ์ลงทุนครึ่งปีหลัง ประเมินเป้า SET Index 1,600 จุด

นิวส์ คอนเน็กซ์ – SCBS มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาส 3/64 เข้าสู่วัฏจักรที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Growth phase ชี้เป้า SET Index อิงปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 1,600 จุด และไฟกัสนลงทุนเน้นหุ้นเชิงรับและหุ้นขนาดเล็ก

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่ 3/64 การที่ SET Index ฟื้นตัวมาถึงระดับก่อนเกิดวิกฤติ covid-19 แล้ว [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

PIMO ทางแผนธุรกิจ ขยายกำลังการผลิต รับออเดอร์ลูกค้าตปท.

นิวส์ คอนเน็กซ์ – PIMO เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 ย้ำเป้าหมายรายได้ปีนี้แตะ 1,000 ล้านบาท รับอานิสงส์ออเดอร์บีมส์สรวายน้ำไหลเข้าต่อเนื่อง

นายสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟโอเนียร์มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO เปิดเผยว่าการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในครึ่งปีหลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ รวมทั้งบริษัทได้ศึกษาสินค้าที่มี Innovation ซึ่งสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวไม่ต้องแข่งขันด้านราคา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรในการผลิตสินค้ามอเตอร์ชนิดพิเศษ BLDC ซึ่งเป็นสินค้า [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



SNNP กำหนดช่วงราคา IPO.... บมจ. ศรีน่านพรมาร์เก็ตติ้ง หรือ SNNP กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น ที่ราคา 8.70 – 9.20 บาทต่อหุ้น เปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 7 – 9 ก.ค. นี้ ที่ราคา 9.20 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ภายในวันที่ 12 ก.ค. 64 ส่วนนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อในวันที่ 12 – 14 ก.ค. 64 ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย





SSP

โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิฟาวเวอร์ เทคโนโลยี (ยูพีที) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของยูพีที รวมถึงสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ผู้ที่ยังคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นของยูพีทีด้วย มูลค่าลงทุนรวม 500 ล้านบาท

โดยยูพีทีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลัง 9.9 MW ตั้งอยู่ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 24 พ.ค.62 มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 20 ปีนับแต่วัน COD สำหรับการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลในครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประเมินอัตราผลตอบแทน (IRR) ในระดับ 10% และคาดว่าจะใช้เวลาคุ้มทุนภายใน 7 ปีโดยราคาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ที่ 4.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งบริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้ามาทันที

ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทจะมีการ COD โรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 MW และโรงไฟฟ้าในเวียดนาม กำลังการผลิต 48 MW ตามแผน ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรวมสูงกว่า 200 MW จากปัจจุบันอยู่ที่ 143 MW รวมทั้งยังมองหาโอกาสการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันรายได้และกำไรสร้างสถิติสูงสุดใหม่ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นโดยวางเป้าหมายช่วง 3-5 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 400 MW ผลักดันผลการดำเนินงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ●



สุกิจ อุดมศิริกุล

SCBS

แม้ว่าวิกฤติ covid-19 ยังไม่จบ บ่งชี้ว่าราคาหุ้นได้สะท้อนความหวังของนักลงทุนไปมากแล้ว ทำให้ประเมินว่าวัฏจักรตลาดหุ้นไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจาก Hope phase สู่ Growth phase ดังนั้น นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวัง

ในการลงทุนมากขึ้น โดยประเมินว่า หุ้นเชิงรับจะปรับตัว outperform ตลาด เพราะมีความชัดเจนของกำไรที่สูงกว่าและมีความผันผวนที่ต่ำกว่ากลุ่มหุ้นวัฏจักร เป้าหมาย SET index ปี 65 ที่อิงกับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 1,600 จุด สอดคล้องกับมุมมองของ SCBS ที่คาดว่ากำไรสุทธิในปี 65

จะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 ระบาด สำหรับกลยุทธ์หลักของ SCBS ในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64 คือ การเปลี่ยนกลุ่มเล่นและเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและ valuation สมเหตุสมผล ซึ่งเชื่อว่าหุ้นวัฏจักรน่าจะสะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งไปเรียบร้อยแล้ว และแนะนำให้มองหาโอกาสเข้าซื้อหุ้นเชิงรับที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจโดยจุดเข้าซื้อที่สำคัญอยู่ที่ 1,500-1,550 จุด

หุ้นเด่นไตรมาสที่ 3/64 แนะนำหุ้นขนาดเล็กและหุ้นเชิงรับ ที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเป็นแรงขับเคลื่อนกำไร มี valuation ที่สมเหตุสมผล และพึ่งพาแรงส่งทางเศรษฐกิจมหภาคน้อยมาก ในการผลักดันให้มีผลตอบแทนสูงกว่าตลาด หุ้นแนะนำคือ CRC, GPSC, PM, RJH และ SFT ●

PIMO

ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าแบบ AC และมีตลาดรองรับในสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายมอเตอร์ AC ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.64 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำคัญ และจะหนุนรายได้ปีนี้ขึ้นสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท

ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ (Pool Pump Motors) ที่บริษัทผลิตและส่งออกเท่านั้น โดยมีลูกค้ารายใหญ่ คือ ออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ผลิตปั้มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำจำนวน 8 ราย บริษัทขายแบบ OEM ให้จำนวน 6 ราย หรือคิดเป็นมาร์เก็ตแชร์รวมมากกว่า 80% ในขณะที่สหรัฐฯ มีผู้ผลิตปั้มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ



วสันต์ อธิธิโรจนกุล

จำนวน 16-17 ราย บริษัทขายให้ผู้ผลิตรายเดียว เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตสำหรับรองรับตลาดต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนสร้างอาคาร Warehouse ใหม่ ขนาดพื้นที่

3,019 ตารางเมตร งบลงทุน 23.1 ล้านบาท เพื่อรองรับสินค้าสำเร็จรูปรวมทั้งเก็บวัตถุดิบในการผลิต ลงทุนอาคารส่วนขยายกำลังผลิตมอเตอร์ AC และลงทุนติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมที่ BLDC ด้วยงบลงทุน 8.3 ล้านบาท ●



MTLเปิดบริการ‘ยืนยันตัวตนด้วยเสียง’

นิวส์ คอนเน็คท์ - เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ Voice Biometrics ยกกระดับการบริการ นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจประกันชีวิต นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการ ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “การยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics)” ที่นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจประกันชีวิตในการเปิดให้บริการ

โดยเมืองไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้า พร้อมกับการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ พร้อมตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน และการให้บริการยกระดับด้านความปลอดภัยของภาคธุรกิจประกันชีวิต



เทคโนโลยี “การยืนยันตัวตนด้วยเสียง” เป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลด้วยเสียงพูด เพื่อเข้าสู่ระบบของข้อมูลกรรมกรรม โดยมีการระบบปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและแยกองค์ประกอบเสียงของลูกค้าที่แตกต่างกันได้แม่นยำ

เมื่อลูกค้าทำการสมัครใช้บริการ “ยืนยันตัวตนด้วยเสียง” ระบบจะทำการบันทึกเสียงของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วจัดเก็บในรูปแบบของพิมพ์เสียง (Voice Print) ของแต่ละบุคคล

โดยผ่านกระบวนการในการบันทึกเสียงที่ได้มาตรฐาน สามารถยืนยันลักษณะเฉพาะบุคคลได้ เช่นเดียวกับลักษณะของการบันทึกลายนิ้วมือ บันทึกม่านตา บริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลอื่นสามารถลอกเลียนแบบเสียงของลูกค้าได้ บริการนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องใช้เวลาในการ Verify ตัวบุคคลก่อนที่เจ้าหน้าที่จะให้บริการลูกค้า แต่ให้เสียงของลูกค้าเป็นเหมือนรหัสปลดล็อกข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว



NER ควำรางวัล Master Entrepreneur Award จาก APEA นายชูวิทย์ จังธนสมบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ควำรางวัล Master Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร จากเวที Asia Pacific Entrepreneurship Award 2021 (APEA) โดยคัดเลือกผู้บริหารที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ ในการบริหารองค์กร ผลประกอบการให้เติบโต และสนับสนุนให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

KWM ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอร์เรนด

นายเอกพันธ์ วนโกศล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ร่องรับการแจกวอร์เรนดฟรีจำนวน 140 ล้านหน่วย ในอัตราการ 3:1 อายุสิทธิ 2 ปี โดยเม็ดเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพกว่าประมาณ 200 ล้านบาท นำไปพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอุปกรณ์การเกษตร - เครื่องสกัดพืชสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชง-กัญชาและไบโอกระท่อม

